

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BÌNH LÃNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Bình Lãng, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**  
**Về trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6**  
**HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05 tháng 07 năm 2023, của HĐND xã Bình Lãng. Ngay sau kỳ họp thứ 6 thành công, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND xã đã cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ; Nghị quyết của HĐND xã, các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND huyện bằng việc xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của UBND xã, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc điều hành xử lý công việc theo sự phân công; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn của huyện, của BTV Đảng uỷ, của Thường trực HĐND xã, tăng cường việc kiểm tra nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống dân sinh, tích cực thực hiện công tác đối thoại, tập trung giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề quan trọng đều được tập thể thảo luận, thống nhất trước khi quyết định nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Lãnh đạo UBND xã đã thống nhất, giao cho cán bộ, công chức có liên quan, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện. UBND xã Bình Lãng báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**1. Về sản xuất nông nghiệp.**

Lãnh đạo UBND xã đã chủ động, tăng cường chỉ đạo đối với HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo sản xuất, kẻ vẽ lịch gieo cấy ở các khu vực, thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã, để các hộ nông dân nắm bắt, chủ động chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp tiến hành sản xuất đúng thời vụ, chủ động trong việc bơm, tháo, hoành triệt nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân gieo cấy, chăm sóc và trồng cây rau màu, phối hợp với Ban chỉ đạo sản xuất, cán bộ công chức có liên quan, tuyên truyền vận động, các hộ nông dân gieo cấy thực hiện theo lịch gieo cấy, trong khung thời vụ, tích cực khắc phục tình trạng bỏ ruộng không gieo cấy, quy vùng tập trung, đưa các

giống lúa có năng suất cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo UBND xã trực tiếp, kiểm tra, đôn đốc HTX dịch vụ nông nghiệp, cùng cán bộ của hai thôn, BCD làm thủy lợi, xây dựng và triển khai tổ chức nạo vét khơi thông mương máng, tu sửa đường ra đồng, để phục vụ sản xuất thuận tiện. Chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong năm 2023 tổ chức phát động 02 đợt "*Tuần lễ diệt chuột*" thu mua được 360 con chuột với giá 5.000 đồng/con. Tổ chức 06 đợt trộn môi bả diệt chuột cấp phát cho nhân dân và rải môi với lượng thóc là 1.030kg. Chính vì vậy năm 2023 kết quả về phát triển, kinh tế xã hội của xã, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 71,2 tỷ đồng, đạt 109,5 % kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

## **2. Giao thông, thủy lợi, tài nguyên và môi trường.**

### **2.1. Giao thông, thủy lợi**

- Lãnh đạo UBND xã đã chủ động, có nhiều biện pháp linh hoạt phối hợp trong việc tuyên truyền giải phóng mặt bằng, để thi công, cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã theo nghị quyết HĐND xã đã ban hành. Các tổ tuyên truyền vận động ở hai thôn vào cuộc tích cực vận động những hộ dân còn lại, chưa nhất trí với phương án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường trục xã, ủng hộ để có thể tiến hành thi công việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục xã theo kế hoạch. Nhưng đến thời điểm hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau việc tuyên truyền vận động nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn còn 17/80 hộ khu vực thôn Thượng Hải chưa nhất trí. Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt phát huy trí tuệ tập thể của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

- Trong thời gian vừa qua UBND xã đã chỉ đạo cán bộ thôn và các khu vực trong toàn xã, bám sát cơ sở có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất mở rộng đường giao thông của các xóm và trong thôn đảm bảo tiêu chí về giao thông để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Năm 2023 toàn xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân các khu vực mở rộng, nâng cấp được: 689 m dài đường bê tông thôn, xóm, trong đó thôn Đông Phong mở rộng, nâng cấp: 285 m dài của 02 xóm (Chi Lê và Tân tiến) với chiều rộng từ 3,4 m- 3,8 m, dày 0,15 m, Thôn Thượng Hải mở rộng, nâng cấp được 404m đường trục thôn: đoạn từ ngõ ông Phúc đến ngõ ông Tuyển mặt đường từ 3 - 4 m, độ dày 0,15 -0,20 m.

- Việc nâng cấp, cải tạo đoạn đường từ ngõ nhà ông Nuôi đến Trường mầm non: UBND xã đã chỉ đạo Trường, phó thôn căn cứ Nghị quyết chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động để cải tạo, mở rộng và nâng cấp tuyến đường trên trong thời gian sớm nhất.

## **2.2. Đất đai, môi trường.**

- Thực hiện nghị quyết của kỳ họp, ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng uỷ. Đối với nhà thầu xây dựng, các hạng mục trong gói thầu xây dựng công trình tường bao, sân, cổng của trường Tiểu học Bình Lãng. Trong năm 2023, UBND xã đã nhiều lần lập biên bản, mời đến làm việc và yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục theo hồ sơ thiết kế, để đáp ứng yêu cầu dạy và học của thầy và trò trường Tiểu học xã Bình Lãng, nhưng Ông Nguyễn Kim Tàn chủ thầu xây dựng cố tình không đến làm việc, không hợp tác, không có lý do vắng mặt, đặc biệt là vi phạm các nội dung cam kết trong hợp đồng. Ngày 02/8/2023 UBND xã đã tiến hành ra thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng giữa UBND xã Bình Lãng với công ty TNHH XD TM Việt Tín Vin Com do Ông Nguyễn Kim Tàn làm giám đốc là đơn vị thi công, theo quy định của Luật xây dựng hiện hành. Đồng thời đầu tư kinh phí cho tiến hành thi công nạo vét toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước xung quanh sân trường, san tấp mặt bằng làm 204 m<sup>2</sup> sân bê tông khu vực cổng trường Tiểu Học, để đáp ứng yêu cầu dạy và học của thầy và trò trường Tiểu học xã Bình Lãng và tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo trong thời gian tới.

- Đối với việc vớt rác bừa bãi trên một số khu vực đường gom, gần khu vực bãi rác cũng như một số khu vực khác, bãi rác thải tập trung đã quá tải gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian vừa qua UBND xã đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cho nhân dân, thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường chung, không vớt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định, ra đường gom và một số khu vực khác. Chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường biện pháp nghiệp vụ tuần tra mật phục để bắt và xử lý các trường hợp vớt rác thải bừa bãi. Thường xuyên, kiểm tra đôn đốc Hợp tác xã Văn Phúc, không được chở rác ở nơi khác về bãi rác tập trung của xã, thu dọn và xử lý rác theo đúng quy định, do vậy đã hạn chế việc vớt rác rác ra ngoài đường gom cũng như một số khu vực khác. UBND xã đã lập tờ trình đề nghị với UBND huyện hỗ trợ kinh phí, đã tiến hành thực hiện việc san tấp, chôn lấp rác thải tại bãi chôn lấp rác thải, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do quá tải tại bãi rác thải tập trung của xã.

## **3. Về Văn hóa, truyền thanh.**

Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo với công chức chuyên môn phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ thể thao ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tham mưu cho lãnh đạo có giải pháp khuyến khích các CLB, tổ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động ngày càng hiệu quả. Trong năm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội văn nghệ của xã tham gia Sân khấu không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2023 đạt giải B toàn đoàn và có 02 cá nhân đạt giải B và C. Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam với xã Tái Sơn và xã Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 02/9 và phối hợp với MTTQ các ngành đoàn thể tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi các đội trong xã nhân ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh... Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của xã nhà đã từng bước đạt được những kết quả khả quan.

- Để thực hiện tốt việc triển khai nghị quyết của HĐND, thực hiện những cam kết của cán bộ, công chức thuộc UBND xã quản lý. Trong thời gian tới lãnh đạo UBND xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Lãnh đạo UBND xã mong muốn thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tiếp tục tuyên truyền để cử tri và nhân dân xã nhà, đoàn kết chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra./.

***Nơi nhận:***

- Ban Thường vụ ĐU, ( để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã;
- GD HTXDVNN Bình Lãng;
- Công thông tin điện tử của xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tá Ứng**